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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ครั้งที ่7/2565 
วันที ่2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 
 
 
 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค ์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 
2. นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชยั นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
3. นายรชัชผดุง ดำรงพิงคสกลุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวอังคณา คงกัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
6. นางสาวฐิติพร วีรเธยีรภิญโญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
7. วา่ที่ร้อยตรีกิตติบด ี โลกนุเคราะห ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
8. นายภาคภูมิ องค์สุริยานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
9. นางสาวอภิสราพร สมานทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10.นางอรพรรณ จินกาล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
เปิดประชุม เวลา 13.30 น. 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1  การใช้จ่ายงบประมาณสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ มอบหมายทุกกลุ่มเร่งรัดการดำเนินงาน ให้ได้
ตามแผนปฏิบัติการ และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้ทันตามเป้าหมาย 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ครั้งที ่6/2565  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

- 
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วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
4.1 การเร ่งร ัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  ของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำให้เป ็นไปตาม  

แผนปฏบิัติการประจำปี พ.ศ.2565 
ว่าที่ร้อยตรีกิตติบดี โลกนุเคราะห์ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้แจ้งที่ประชุมทราบผลการ 

เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 
2565 มีผลการเบิกจ่าย ตามระบบ GFMIS ดังนี้ 
                1. เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ 4,631,364.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.40  

2. งบดำเนินงานได้ 4,186,064.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.82  ซึ่งเกินเป้าหมายที่กรมฯกำหนด คือ 
ร้อยละ 67  

      3. งบลงทุนได้ 445,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  
 ขอขอบคุณทุกกลุ่มที่ให้ความร่วมมือเร่งรัดการเบิกจ่ายจนได้ผลเกินเป้าหมาย ส่วนการเบิกจ่ายใน เดือน
มิถุนายน 2565 ก็ยังเกินเป้าหมายที่กรมฯกำหนดไว้ร้อยละ75 เพราะปัจจุบันผลเบิกจ่ายได้เกิน เป้าหมายอยู่แล้ว 
ขณะนี้งบประมาณของสำนักฯ เหลือน้อยคาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณ รอบ 4 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 
 
มติที่ประชุม : รับทราบและให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนฯ 
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4.2 รายงานความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 

4.2.1   ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำได้ดำเนินการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานขอความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบโครงการหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อให้เร่งดำเนินงานให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ โดยในเดือนพฤษภาคม 2565 มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการทั้งสิ ้น     
9 โครงการ 10 กิจกรรม ได้ดำเนินการทั้งสิ้น 10 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ในวันที่ 28-30 ของ
ทุกเดือน กองแผนได้แจ้งเปิดระบบทั้งนี้หน่วยงานต้องดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการและแผนการ
เบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน จึงขอความร่วมมือให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน
และแผนเบิกจ่ ายงบประมาณประจำเดือน และส่ง ให ้กลุ ่ ม บย. ภายในวันที ่  25 ของทุกเด ื อน             
เพ่ือดำเนินการปรับแผนฯตามระยะเวลาที่กองแผนงานกำหนด 

4.2.2  เนื่องจากมีกิจกรรมลงพ้ืนที่ เพื่อติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงตามนโยบายผู้บริหาร
ของกระทรวงสาธารณสุข/กรมอนามัย กิจกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงาน ขอให้ผู ้รับผิดชอบ
โครงการปรับแผนปฏิบัติการและงบประมาณโดยให้คำนึงถึงการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าวด้วย  
 
มติที่ประชุม : รับทราบและให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการปรับแผนฯส่งให้กลุ่ม บย.ตามเวลาที่กำหนด 

 
 
วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 
 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

 
 

นางอรพรรณ จินกาล ผู้จดรายงานการประชุม 
ว่าที่ร้อยตรีกิตติบดี โลกนเุคราะห์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


